

ประจำวันที่ 15-21 มีนาคม 2560

พาณิชย์ เผยเอกชน 19 รายยื่นซองคุณสมบัติประมูลข้าวเข้าสู่ตลาด ล็อตแรก 3.66 ล้านตัน-เปิดซองราคา 23 มี.ค.นี้

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า วันนี้ กรมฯ ได้เปิดให้ผู้สนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติผู้เสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่ตลาดที่ใหม่เพื่อการบริโภคของคน ปริมาณ 3.66 ล้านตัน ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ จำนวน 19 ราย

สำหรับขั้นตอนต่อไป กรมฯ จะร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอซื้อทั้ง 19 ราย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุณสมบัติผู้เสนอซื้อที่ประกาศคณะกรรมการฯ (TOR) กำหนด

โดยกรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอซื้อเบื้องต้น ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อผ่านคุณสมบัติเสนอซื้อเบื้องต้นจะสามารถยื่นซองเสนอราคาซื้อได้ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. จากนั้นตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป กรมฯ จะดำเนินการเปิดซองเสนอราคาซื้อต่อหน้าสาธารณชนและสื่อมวลชน

จากนั้นจะประมวลผลการยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการพิจารณาขยายข้าวก่อนนำเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รมว.พาณิชย์ สั่งกรมการค้าภายในจัดตั้งตลาดกลางข้าวสารพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมเชื่อมโยงการค้าซื้อขายทั้งใน-ตปท.

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในดำเนินโครงการจัดตั้งตลาดกลางข้าวสารสู่มาตรฐานสากล เพื่อรวบรวมและจำหน่ายข้าวสาร โดยมีการให้บริการอย่างเบ็ดเสร็จครบวงจร สามารถเชื่อมโยงข้าวสารไปยังตลาดภายในและต่างประเทศ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวสารของภูมิภาคอาเซียนและตลาด โลก รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพพิเศษหรือข้าวสารที่มีความเฉพาะถิ่นทุกสายพันธุ์จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อาทิ ข้าวอินทรีย์ ข้าวพื้นเมือง ให้จำหน่ายได้อย่างกว้างขวาง ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น เป็นแหล่งข้อมูลการตลาดและราคากลางที่สามารถเชื่อมโยงการค้าซื้อขายภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ระหว่างผู้ขาย (เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ โรงสี) กับผู้ซื้อ (โรงงานแปรรูป ผู้ค้า ผู้ส่งออก ตลอดจนผู้นำเข้าในต่างประเทศ) เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้อ้างอิงประกอบการวางแผนการเพาะปลูก และผู้ประกอบการสามารถใช้วางแผนด้านการผลิต และการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในฐานะที่ไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก โดยมีการส่งออกข้าวไปจำหน่ายยังต่างประเทศปีละประมาณ 10 ล้านตัน มูลค่าประมาณกว่า 155,000 ล้านบาท เป็นธุรกิจการเกษตรที่สำคัญของประเทศ แต่การ

บริหารจัดการในการซื้อขาย ตลอดจนการให้บริการด้านโลจิสติกส์เพื่อส่งออกไปต่างประเทศขึ้นอยู่ด้วยความพร้อมของผู้ประกอบการแต่ละราย ยังไม่มีศูนย์รวบรวมข้าวสารที่ให้บริการครบวงจร

รณว.พาณิชย์ กล่าวว่า จะพิจารณาความพร้อมของเอกชนที่ประกอบการตลาดข้าวสารในด้านความเหมาะสมของสถานที่เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการค้าและคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงการขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศได้อย่างสะดวก มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการดำเนินการของตลาดกลางโดยปรับปรุงสถานที่ให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายข้าวสาร การแสดงสินค้า การจัดเตรียมเครื่องมือวัสดุ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการซื้อขายข้าวสารของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ โรงสี หียง ผู้ค้าส่ง และผู้ส่งออก มีการดำเนินการบริหารจัดการตลาดและจัดทำและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสินค้า ข้อมูลผู้ซื้อ ผู้ขาย ระบบการซื้อขายที่มีมาตรฐานสากล โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถรองรับระบบการซื้อขายในระบบออนไลน์ได้

"กระทรวงพาณิชย์จะจัดกิจกรรมส่งเสริมเชื่อมโยงการซื้อขายข้าวสาร เพื่อให้มีการพบปะระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อ เป็นการกระตุ้นการซื้อขาย เพิ่มโอกาส ช่องทางการตลาดให้เกษตรกร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสารให้ตรงความต้องการของผู้ซื้อ รวมทั้งกิจกรรมการประมูลข้าวสาร ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการ การตลาด และการพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้แก่ผู้ประกอบการตลาดกลางประมูลข้าวสาร ผู้ส่งออก เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ สร้างการรับรู้การเป็นตลาดกลางข้าวสารที่มีความโปร่งใส เป็นธรรมรวมทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงราคาซื้อขายข้าวสาร ให้ครอบคลุมและทั่วถึงผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ส่งออกทั้งในและต่างประเทศ" นางอภิรดี กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พณ.เตรียมของรัฐ 400 ล้าน ผุดตลาดกลางข้าวสารปริมาณพลแห่งแรก

นางสาวสุทัศน์ีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างการจัดหาพื้นที่จัดตั้ง ตลาดกลาง เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจำหน่ายข้าวสาร นำร่องพื้นที่ในปริมาณพล อาทิ ตลาดไท จ.ปทุมธานี ตลาดต๋อยอด ติดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต พื้นที่บริเวณโรงงานข้าวมาบุญครอง บริษัทปทุมไรซ์มิลล์ จ.ปทุมธานี เป็นต้น โดยแนวคิดที่ตั้งตลาดกลางข้าวสารต้องพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000-6,000 ตารางเมตร และมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานไว้แล้ว เช่น อาคารสำนักงาน โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกของผู้บริหารระดับสูง และของบกลาง 300-400 ล้านบาทเพื่อใช้ในการสนับสนุนค่าเช่าสถานที่ให้กลุ่มเกษตรกร และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตั้งเป้าสามารถดำเนินการได้กลางปีนี้

"สิ่งที่เกษตรกรได้รับคือข้าวสารและข้อมูลอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานยอมรับเดียวกัน ตั้งเป้ามูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเดือนละ 50 ล้านบาท คิดเป็นปริมาณ 6,250-7,500 ตันต่อเดือน ช่วยราคาซื้อขายข้าวสารในตลาดอีก 5% อีกทั้งช่วยผลักดันมูลค่าการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น1% หรือปริมาณ 95,000ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,490 ล้านบาท ดอกข้าวไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก ที่ส่งออกประมาณ 10 ล้านตันต่อปี สร้างมูลค่ากว่า 1.55 แสนล้านบาท" นางสาวสุทัศน์ีย์ กล่าว

นางอภิรดี ต้นตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การจัดตั้งตลาดกลางข้าวสาร เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวสารของภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพพิเศษ หรือข้าวสารที่มีความเฉพาะถิ่นทุกสายพันธุ์จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อาทิ ข้าวอินทรีย์ ข้าวพื้นเมือง ให้มีการจำหน่ายได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งมอบนโยบายให้จัดกิจกรรมส่งเสริมเชื่อมโยงการซื้อขายข้าวสาร ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อ

เป็นการกระตุ้นการซื้อขาย เพิ่มโอกาส ช่องทางการตลาดให้เกษตรกร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสารให้ตรงความต้องการของผู้ซื้อ

ที่มา มติชนออนไลน์

ขงขยายขีดเขตคบ.โรงสี 3% หวังดึงข้าวเฉลี่ย 7.3-7.8 พัน

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พณ. จะเสนอมาตรการดูแลข้าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต 2560 ที่กำลังทยอยออกมาในช่วงปลายเดือน มี.ค.นี้ เบื้องต้นจะขอขยายระยะเวลาโครงการชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา 3% ให้ผู้ประกอบการค้าข้าว (โรงสี) มาเก็บสต็อกข้าวเปลือกนาปรัง ตั้งเป้าใช้เงินชดเชยดอกเบี้ยประมาณ 150-200 ล้านบาท เพื่อดูดซับผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังมาเก็บสต็อก 2-3 ล้านตัน

"จะใช้วงเงินจากกรอบเดิมที่ นบข.เคย อนุมัติให้ใช้ในโครงการชดเชยดอกเบี้ยสำหรับการเก็บสต็อกข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 ซึ่งอนุมัติวงเงินไว้ 940 ล้านบาท และยังมีเงินเหลืออยู่ก็จะขยายระยะเวลามาใช้ชดเชยดอกเบี้ย เพื่อเก็บสต็อกข้าวเปลือกนาปรัง 2560 ด้วย คาดว่าวงเงินดังกล่าวน่าจะเพียงพอไม่ต้องขออนุมัติใหม่ เนื่องจากประเมินว่าผลผลิตข้าวเปลือกนาปรัง 2560 จะมีปริมาณไม่ถึง 6 ล้านตันข้าวเปลือก" น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ กล่าว

นอกจากนี้ จะขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงสีให้เตรียมเครื่องอบเพื่อรองรับข้าวเปลือก 1 ล้านตัน ที่อาจได้รับผลกระทบจากฝนตกทำให้ข้าวเปียกชื้น ก็จะเป็นการช่วยเหลือชาวนาได้อีกทางไม่ให้ถูกกดราคา โดยตั้งเป้าว่าข้าวเปลือกนาปรัง 2560 ราคาจะไม่ต่ำกว่า 7,300-7,800 บาท/ตัน

มีรายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พณ.ได้ส่งหนังสือไปยังนายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เพื่อขอความร่วมมือใช้มาตรการกำกับดูแลการประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลปริมาณ 3.66 ล้านตัน เพื่อเข้าอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่คนบริโภคที่จะเปิดประมูลในวันที่ 23 มี.ค.นี้ โดยในหนังสือได้ระบุให้สมาคมฯ กำชับสมาชิกไม่รับซื้อและไม่สนับสนุนการนำข้าวที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซื้อจากสต็อกของรัฐบาลมาจำหน่ายต่อ หรือนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ และขอให้ช่วยสอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดเงื่อนไขการประมูล โดยขอให้พิจารณากลับกรองข้อมูลดังกล่าว และแจ้งมาที่ช่องทางไลน์ของกรมการค้าต่างประเทศเพื่อประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบต่อไป

ทั้งนี้ การขอความร่วมมือสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เป็นมาตรการเสริมเพื่อกำกับดูแลการรั่วไหลของข้าวกลุ่มนี้ เนื่องจากมีการเปิดระบายในปริมาณมาก และมีข้อกังวลว่าอาจจะมีผู้ชนะการประมูลนำข้าวดังกล่าวมาจำหน่ายในตลาดข้าวปกติ ซึ่งจะกระทบต่อระบบการค้าข้าวได้

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เร่งพัฒนาข้าวรองรับไทยแลนด์ 4.0 เกษตรเปิดเวทีผลักดันงานวิจัย พัฒนาระบบผลิต-เพิ่มมูลค่า

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ ได้กำหนดแผนการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายภาคการเกษตรเข้าสู่การเป็น "ไทยแลนด์ 4.0" โดยมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีรายได้มั่นคง มีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิต โดยเฉพาะสินค้าข้าวที่เป็นสินค้าปฐมภูมิและมีมูลค่าต่ำ ซึ่งต้องมีการสร้างนวัตกรรมการผลิตข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มเปลี่ยนข้าวให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการค้าข้าว จึงได้จัดการประชุมวิชาการข้าว เพื่อเป็นเวที แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของ บุคลากรกรมการค้าข้าว ให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนนำเสนอผลงาน วิชาการด้านข้าวทุกมิติ ตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอ ระบบส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีสู่ชาวนา การเพิ่มมูลค่าข้าว การตรวจรับรองเพื่อสร้างมาตรฐานข้าวไทย และ ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย นำไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวของประเทศอย่างยั่งยืน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการค้าข้าว กล่าวว่า การประชุมวิชาการครั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยายพิเศษ เรื่อง สถานการณ์ข้าวไทยในตลาดส่งออก โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบัน คลังสมองของชาติ, การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการเกษตรไทย เพื่อรองรับนโยบายไทย แลนด์ 4.0 โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ ประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เวสเทิร์นดิเจทัลคอร์ปอเรชั่น จำกัด และ การนำเสนอผลงานวิชาการ ด้านข้าว โดยนักวิชาการกรมการค้าข้าว

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เร่ขาย "ข้าวดี" ในกองข้าวเลื่อม พาณิชย์เด่นสั่งร่ง.ข้าวถูกคุมเข้ม

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่า หลังจากรัฐบาลได้ระบายนโยบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลที่ระบายนไปแล้ว 24 ครั้ง รวมปริมาณ 10.11 ล้านตัน จากปริมาณข้าวโครงการรับจำนำที่รับมอบมาทั้งหมด 17.76 ล้านตัน ซึ่งในจำนวน นี้เป็นการระบายข้าวในส่วนอุตสาหกรรม 3 ครั้ง รวม 242, 604 ตัน และข้าวกลุ่มที่เป็นข้าวทั่วไปและอุตสาหกรรม อีก 2 ครั้ง รวม 97,856 ตัน รวม 2 ส่วนนี้ประมาณ 340,460 ตัน ซึ่งมีมูลค่าการขายรวม 2,196 ล้านบาท หรือเฉลี่ยตัน ละ 6,400-6,500 บาท ปรากฏว่ามีเอกชนบางรายนำข้าวเพื่ออุตสาหกรรมที่เป็นส่วนที่ยังมีคุณภาพดีมา มาเร่ขาย ให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มโรงสีและผู้ผลิตข้าวถุง ซึ่งมักจะใช้วัตถุดิบในประเทศ เป็นสิ่งที่ผิด วัตถุประสงค์การประมูล

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวถุงเปิดเผยว่า นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมลักษณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ทำ หนังสือแจ้งไปยังนายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ขอให้สมาคมกำกับดูแลสมาชิก ไม่ให้ รับซื้อและไม่สนับสนุนการนำข้าวที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซื้อจาก สต็อกรัฐบาลจำหน่ายต่อ หรือนำไปใช้ผิด วัตถุประสงค์ โดยให้ช่วยกันสอดส่องดูแล และแจ้งเบาะแสของผู้กระทำผิดเงื่อนไขการประมูล โดยให้ถ่วงรอก ข้อมูลและแจ้งเบาะแสมหาทางไลน์ ไอดี "INDL-RICE" ของกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อประสานหน่วยงานที่ตรวจสอบ ต่อไป

"ทางกระทรวงพาณิชย์ต้องเข้มงวดมากขึ้น เพราะมีผู้ประกอบการค้าข้าวในตลาดได้รับแจ้งว่ามีการนำข้าว ที่เป็นข้าวดีที่ ประมูลขายเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมซึ่งไม่อนุญาตให้ผู้ผลิตข้าวถุง และผู้ส่งออกข้าวเข้าร่วมประมูล แต่ใน คลังมีข้าวที่เป็นส่วนดีผสมอยู่ด้วย จึงมีการนำมาเร่ขายให้ผู้ประกอบการข้าวถุงในประเทศเป็นตลาดใหญ่ ราคา ประมาณตันละ 6,000-7,000 บาท จนทำให้ราคาข้าวสารในตลาดนิ่งสนิท"

ล่าสุด พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอร์ด อคส.) พร้อมด้วย ศ.ร.ต.อ.ดร.สุธรรม เชื้อประกอบกิจ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้จัดแถลงชี้แจงแนวทางดูแลการขน ย้ายข้าวให้กับเอกชนซึ่งมีประมาณ 15 รายเข้ารับฟังเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการประมูลข้าวสารเพื่อ

อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 นี้ ปริมาณ 3.66 ล้านตัน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าผ่อนคลายการขนย้ายเพื่ออำนวยความสะดวก

พล.ต.ท. ไกรบุญกล่าวว่า อคส.และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ผ่อนคลายการขนย้ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ประมูลข้าวของรัฐบาลในครั้ง นี้ โดยเมื่อผู้ประกอบการชำระเงินค่าข้าวที่ประมูลเรียบร้อยแล้ว ไม่จำเป็นต้องไปขออนุญาตการขนย้ายจากพาณิชย์จังหวัด เพราะ อคส.จะเป็นผู้ประสานงานส่งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่หน้าคลัง เพื่ออนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถขนย้ายได้ และปรับขยายระยะเวลาการขนย้ายจากเดิมภายหลัง 18.00 น. ห้ามไม่ให้มีการขนย้ายออกจากคลัง แต่ขณะนี้อนุญาตให้ขนย้ายออกจากคลังหลัง 18.00 ได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อควบคุมการขนย้ายข้าวที่ประมูลไปใช้ผลิตวัตถุดิบประสงคั้นั้น ทาง อคส.ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทหาร เป็นต้น เพื่อช่วยตรวจสอบการขนย้ายข้าว โดยการตรวจสอบครั้งนี้จะมีกล้องวงจรปิดช่วยในการตรวจตามเส้นทางทางหลวงที่ใช้ในการขนย้ายข้าว ส่วนการติดตั้งจีพีเอสในรถขนย้ายนั้น ประเด็นนี้ไม่ได้มีการบังคับ แต่เชื่อว่าผู้ประกอบการจะให้ความร่วมมือในการนำรถที่ติดตั้งจีพีเอสในการขนย้าย เพื่อความโปร่งใส และที่ผ่านมามีการประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 2 ครั้งที่ผ่านมามีปัญหา

"ที่มีกระแสข่าวว่านายหน้าที่ได้รับซื้อข้าว ในสต็อกรัฐแล้วนำไปขายต่อ หากพบว่ามีกรกระทำผิดจริง อคส.พร้อมจะดำเนินการตามกฎหมายในทันที ขณะที่ปัญหาเรื่องการส่งมอบที่ยังติดปัญหาล่าช้า อคส.ได้มีการหารือกับผู้ประกอบการและสามารถแก้ไขไปได้มากพอสมควร คาดว่าเร่งแก้ไขได้ทั้งหมดในเร็ว ๆ นี้"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ประธาน อคส.แจงมาตรการควบคุมการขนย้ายข้าวสารเสื่อมสภาพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า (อคส.) กล่าวถึงมาตรการควบคุมการขนย้ายข้าวเสื่อมคุณภาพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมว่า ในวันที่ 23 มี.ค.นี้ กรมการค้าต่างประเทศจะเปิดให้ผู้สนใจเสนอราคาประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลปริมาณกว่า 3.66 ล้านตัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน เพราะเป็นข้าวเสื่อมคุณภาพที่ไม่เหมาะกับการบริโภคของคน และเป็นข้าวที่ผลิตมาตรฐานจากบัญชีรับข้าวเข้าเก็บในคลังกลาง แต่ยังมีข้อกังวลว่า ข้าวดังกล่าวอาจรั่วไหลเข้าสู่ตลาดการค้าข้าวปกติ หรือตลาดสำหรับผู้บริโภค อคส.จึงหามาตรการควบคุมการขนย้ายข้าวออกจากโกดังจนไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ชนะการประมูล รวมทั้งจะมีการสุ่มตรวจตลอดเส้นทางของการขนย้ายข้าว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อคส.

สำหรับการขนย้ายข้าวครั้งนี้ อคส.ได้ผ่อนคลายนความเข้มงวดในการขนย้าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ชนะการประมูลสามารถขนย้ายข้าวออกจากโกดังได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด โดยกำหนดให้ผู้จะขนย้ายข้าวไม่ต้องขออนุญาตการขนย้ายจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจากเดิมที่จะต้องขออนุญาต ซึ่งจะทำให้การขนย้ายรวดเร็วมากขึ้น แต่ อคส.จะแจ้งไปหัวหน้าคลังของ อคส.ที่ประจำอยู่ตามโกดังต่างๆ ให้รับทราบ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในส่วนของข้าวที่อยู่ในความดูแลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ก็ดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้

นอกจากนี้ยังได้ผ่อนคลายนเรื่องระยะเวลาการขนย้ายข้าว จากเดิมกำหนดให้ขนย้ายได้ในช่วงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงตกดิน แต่ครั้งนี้กำหนดให้รถบรรทุกคันสุดท้ายออกจากโกดังได้ไม่เกินเวลา 18.00 น. และสามารถ

ขนย้ายได้จนถึงจุดหมาย ไม่ต้องหยุดพักจนกว่าพระอาทิตย์ขึ้น ขณะเดียวกันยังต้องปิดผนึก (ซีล) รถบรรทุกที่ขนข้าว ติดตามการควบคุมการขนย้าย โดยระยะทางและระยะเวลาต้องสอดคล้องกัน หากพบว่าใช้เวลามากเกินไป เจ้าหน้าที่ตำรวจในจุดตรวจ สามารถเรียกให้หยุดเพื่อตรวจสอบได้ สำหรับสถานที่ปลายทาง ที่จะเก็บข้าวต้องติดตั้ง กล้อง CCTV และต้องรายงานข้อมูลสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.pwo.co.th เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่อศ.รับทราบ และ จะสุ่มตรวจปริมาณข้าวว่าตรงกับที่ขนย้าย และปริมาณที่ซื้อหรือไม่

"ถ้าพบว่าผู้ซื้อไม่นำเข้าสารเข้าสู่กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมตามที่ได้แจ้งในวัตถุประสงค์ไว้ ต้อง ชำระค่าปรับ 25% ของมูลค่าข้าวสารที่ไม่ได้นำเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรม และหาก อศ.เลิกสัญญา ผู้ซื้อ จะต้องเสียค่าปรับ 25% ของมูลค่าปริมาณข้าวสาร ที่ยังไม่ได้รับมอบและขนย้าย รวมทั้งจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งแพ่งและอาญาด้วย" พล.ต.ท.ไกรบุญ กล่าว

ประธานกรรมการ อศ. กล่าวถึงกรณีสมาคมผู้ตรวจสอบสินค้าเกษตรไทย (เซอร์เวย์อร์) อ้างว่าข้าวที่จะ เปิดประมูลครั้งนี้ยังมีบางส่วนที่เป็นข้าวดี และสามารถปรับปรุงเพื่อนำไปเป็นอาหารของคนไทยว่า การตรวจสอบ คุณภาพข้าวเกิดขึ้นมานานแล้ว ขณะนี้ถึงขั้นตอนการระบายแล้ว ถ้าเซอร์เวย์อร์ไม่ยอมรับว่าข้าวที่จะเปิดประมูล เป็นข้าวเสื่อม ทำไมไม่แจ้งให้ผู้ตรวจสอบคุณภาพทราบตั้งแต่แรก ซึ่งตนให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานตามคำสั่ง ของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยการระบายครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจาก คสช.แล้ว ดังนั้นอย่า คิดขัดขวางการทำงานของ อศ.และรัฐบาล

ขณะที่สมาคมผู้ตรวจสอบสินค้าเกษตรไทย ระบุว่า ข้าวเสื่อมที่เตรียมเปิดระบายในครั้งนี้ จากการไป ตรวจสอบคุณภาพข้าวในคลังที่นำมาเปิดประมูล ทั้งคลังที่กำแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ สุพรรณบุรี มีบางส่วนที่ ยังสามารถนำมาปรับปรุงเพื่อการบริโภคของคนได้ เพราะคุณภาพยังดีอยู่ จึงเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ซ้ำ เพื่อคัดแยกข้าวที่ได้คุณภาพ และไม่มีคุณภาพอีกครั้งหนึ่ง เพราะเป็นห่วงว่าถ้ารัฐยังขายข้าวคุณภาพที่บริโภคได้ ในราคาอาหารสัตว์ หรือราคาสำหรับนำไปใช้เป็นพลังงานจะทำให้รัฐเสียหายมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ สมาคมฯ ได้ยื่น คัดค้านการระบายข้าวล็อตนี้ไปแล้ว แต่รัฐบาลยังยืนยันที่จะเดินหน้าประมูลต่อไป

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้าวจอร์จาคตก คาดไม่เกินตันละ 8 พันบาท ผลผลิตพุ่งเกินเป้า

นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ เปิดเผยในการประชุมวิชาการ กรรมการข้าวถึงสถานการณ์ข้าวไทยในตลาดส่งออก ว่า ราคาข้าวในปี 2560 จะอยู่ที่ประมาณ 7,000-7,700 บาท/ ตันข้าวเปลือก หรือไม่เกิน 8,000 บาท/ตันข้าวเปลือก เนื่องจากปริมาณข้าวในปีนี้จะอยู่ที่ระดับ 30-32 ล้านตัน ข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้น จากแผนข้าวครบวงจรตั้งเป้าจะมีความต้องการปีนี้อยู่ประมาณ 25-27 ล้านตันข้าวเปลือก

นอกจากนี้ เป้าหมายการปรับลดพื้นที่นาปรังให้เหลือไม่เกิน 6 ล้านไร่ คาดว่าจะมีการปลูกมากถึง 10 ล้าน ไร่ โดยปัจจุบันปลูกแล้วประมาณ 8 ล้านไร่ แม้ว่ารัฐบาลจะบริหารและขอความร่วมมือกับเกษตรกร รวมถึงการออก มาตรการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำในโครงการลดพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยมาแล้วก็ตาม ทั้งนี้ ทางออก ในตอนนี้คือภาครัฐต้องหาตลาดใหม่เพิ่มขึ้น อาทิ กลุ่มประเทศแอฟริกา เนื่องจากตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนเริ่ม บริโภคข้าวลดลง และจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวทำให้ประเทศผู้นำเข้าข้าวจากไทยหันไปนำเข้าข้าวจากเวียดนาม และอินเดียเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่า อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ควรพัฒนาและรักษาคุณภาพข้าว ให้มากขึ้น เนื่องจากพบว่าขณะนี้ข้าวหอมมะลิของไทยมีกลิ่นหอมลดลง ทำให้ราคาข้าวตกลงมาที่ 700 เหรียญ

สหรัฐ/ตัน จากที่เคยขายได้ราคา 1,000 เหรียญสหรัฐ/ตัน รวมทั้งการส่งเสริมการปลูกข้าวสีหรือข้าวที่มีสรรพคุณทางยาหรือโภชนาการเพื่อป้องกันโรคภัยที่เกิดขึ้น ซึ่งมีความต้องการข้าวที่มีคุณภาพมากขึ้น

"ปัญหาข้าวหอมไทยขณะนี้สำคัญมาก คือ กลิ่นหอมที่หายไป ทำให้ไทยไม่ได้ค่าพรีเมียมข้าว ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากการปลูกข้าวที่ขาดมาตรฐาน การดูแลเรื่องดิน และปุ๋ย รวมถึงการนำข้าวหอมจังหวัดเป็นข้าวหอมมะลิ มาตรการชะลอข้าว การจำหน่ายข้าวที่ให้ราคาเดียวกัน เป็นการดึงของดีลงมา เหล่านี้รัฐต้องปรับปรุงและสร้างมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยให้ได้" นายสมพร กล่าว

นายสมพร กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาทำให้เกษตรกรไทยไม่ยอมปรับตัวและพัฒนามาตรฐานการปลูกข้าว รวมทั้งต้นทุนที่สูงขึ้น ส่งผลให้ไทยกำลังสูญเสียการเป็นผู้ส่งออก รายใหญ่ในตลาดข้าวทุกชนิดให้กับ เวียดนาม อาทิ ตลาดข้าวหอมมะลิ ข้าวสารเจ้า 5% ข้าวสารเจ้า 25% ส่วน ตลาดข้าวหนึ่งเสียให้กับอินเดีย เป็นผู้ส่งออกแทน

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การพัฒนาปลูกข้าวของไทยจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาสายพันธุ์ การศึกษาวิจัยพันธุ์ต้านโรคที่รับมือกับอากาศแปรปรวน การลดต้นทุนการผลิต การวิจัยเพื่อพัฒนาแปรรูปเพิ่มมูลค่าทั้งข้าวอินทรีย์ อาหารเสริม เครื่องสำอาง ซึ่งปัจจุบันมีงานวิจัยในเรื่องการใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบในการเพิ่มมูลค่ามากขึ้น ซึ่งต่อไปจะส่งเสริมการนำวิจัยมาใช้มากขึ้น

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้ เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เนื่องจากพบว่าในอ่างเก็บน้ำสำคัญหลายเขื่อน มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 30% เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อภาคการเกษตร
ที่มา โพลสตูเดย์

เม็กซิโกเปิดโควตานำเข้าข้าว 1.5 แสนตัน ไทยได้รับจัดสรรข้าวขาวเมล็ดยาว 7.9 พันตัน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยรายงานสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโกว่า รัฐบาลกลางเม็กซิโกตัดสินใจเปิดโควตานำเข้าข้าว เพื่อให้สินค้าในตลาดมีราคาต่ำลงและตอบสนองต่อความต้องการตลาดในประเทศ ซึ่งไทยได้รับการจัดสรรโควตาในพิกัด 1006.30.99 ประเภทข้าวขาวเมล็ดยาว และเม็กซิโกยังให้สิทธิแก่ประเทศอื่นด้วย ได้แก่ อาร์เจนตินา อินเดีย อิตาลี อูรุกวัย เวียดนาม และสหรัฐฯ ขณะที่การนำเข้านอกโควตาจากทุกประเทศต้องเสียภาษี 20%

กระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา (Official Gazette) เรื่อง มาตรการยกเว้นภาษีสำหรับโควตานำเข้าข้าว 5 ประเภทตามพิกัดศุลกากร โดยคิดภาษีนำเข้า 0% และกำหนดปริมาณโควตาข้าวรวม 5 ประเภททั้งสิ้น 150,000 ตัน และบริษัทเอกชนผู้นำเข้าได้รับสิทธินำเข้าไม่เกิน 10,000 ตัน/ราย มาตรการนี้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งการจัดสรรโควตาเป็นลักษณะที่ผู้นำเข้ารายใดยื่นก่อนได้สิทธิก่อน และผู้นำเข้าแต่ละรายสามารถยื่นขอใช้สิทธิได้ที่กระทรวงเกษตรปศุสัตว์ของเม็กซิโก (SENASICA)

"เม็กซิโกตัดสินใจเปิดโควตานำเข้าข้าว 150,000 ตันนี้ คิดเป็น 13% ของปริมาณการบริโภคข้าวทั้งสิ้นกว่า 1,125,000 ตันในปี 2559 ซึ่งต้องพึ่งพาการนำเข้ามากถึง 82.62% คิดเป็น 929,482.09 ตัน เพิ่มขึ้น 7.16% โดยในจำนวนนี้เม็กซิโกนำเข้าข้าวขาวเมล็ดยาวจากไทยเป็นอันดับที่ 4 (3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐฯ อูรุกวัย และอาร์เจนตินา ตามลำดับ) ในปริมาณ 7,690 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 3.32%" รมว.พาณิชย์กล่าว

กระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโก เร่งประสานผู้นำเข้าข้าวไทยรายสำคัญในเม็กซิโกให้ทราบแล้ว ประกอบด้วย บริษัทคูเม (Kume) บริษัทออลมาเชเนซ วาก้า (Almacenes Vaca) บริษัทโนวาลิเมนโตส (Novalimentos) และบริษัทเวิร์เด วาลเย่ (Verde Valle) ในเบื้องต้นบริษัทคูเม ได้ติดต่อกระทรวงเกษตรปศุสัตว์ของเม็กซิโก เพื่อขอยื่นใช้สิทธิโควตานี้แล้ว อย่างไรก็ตาม ไทยมีคู่แข่งที่สำคัญ คือ สหรัฐฯ ซึ่งปัจจุบันปลูกข้าวชนิดเดียวกันกับไทย คือ ข้าวเมล็ดยาว Indica ในรัฐทางภาคใต้ของสหรัฐฯ และมีผลผลิตข้าวเมล็ดยาวมากถึง 70% ของผลผลิตข้าวทั้งหมดที่ปลูกได้

แม้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลเม็กซิโกผลักดันให้เพิ่มการผลิตข้าวในประเทศจนสามารถผลิตได้เพิ่มขึ้น 8.58% แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงต้องตัดสินใจเปิดโควตานำเข้าข้าวในปี 2560 นี้ เพื่อให้ราคาต่ำลง อย่างไรก็ตามการเปิดโควตาครั้งนี้ สอดคล้องกับที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีโครงการขยายตลาดข้าวไทยในเม็กซิโกร่วมกับผู้นำเข้า/ห้างสรรพสินค้าคอสโก เม็กซิโก (Costco Mexico) ที่มีถึง 37 สาขา ในระหว่างเดือนเม.ย. – ก.ย.60 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักและติดตลาดเพิ่มขึ้น

รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีของไทยที่ควรเร่งขยายตลาดส่งออกข้าวไปยังเม็กซิโก กลยุทธ์ที่ภาครัฐและผู้ส่งออกไทยควรใช้เพื่อชิงส่วนแบ่งตลาด คือ การประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของข้าวหอมมะลิไทยที่โดดเด่นแตกต่างจากข้าวพันธุ์อื่นๆ แสดงให้ผู้บริโภคทราบเรื่องราวความสำคัญของแหล่งปลูกข้าวของไทย และต้องพัฒนาการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ให้สามารถลดต้นทุนการส่งออกที่เป็นปัจจัยสำคัญด้านราคา และหากผู้ส่งออกไทยสามารถครองส่วนแบ่งตลาดได้เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อเนื่องไปยังตลาดข้าวไทยในประเทศอื่นๆ ของภูมิภาคลาตินอเมริกา

สำหรับช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของไทยปัจจุบันนำเข้าเพื่อกระจายสินค้าต่อไปยังร้านอาหารโดยเฉพาะร้านอาหารเอเชีย อย่างไรก็ตาม จากรายงานวิเคราะห์ตลาดพบว่าชาวเม็กซิกัน 7 ใน 10 เลือกซื้อสินค้าอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตผู้ส่งออกไทยจึงควรมุ่งจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าและซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น วอลมาร์ท (Walmart) และเชดราอูย (Chedraui) เพื่อจับตลาดค้าปลีกด้วย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์ เชื่อญี่ปุ่นนำเข้าข้าวไทยมากขึ้น แม้ราคาใกล้เคียงคู่แข่ง แต่คุณภาพมาตรฐานเหนือกว่า-ส่งมอบตรงเวลา

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยผลการนำคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนไทยไปเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7-10 มี.ค.ที่ผ่านมา ว่า ทางคณะผู้แทนฯ ได้เข้าพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน Crop Production Bureau ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการประมูลนำเข้าข้าวของญี่ปุ่น ภายใต้กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries: MAFF)

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การค้าข้าวระหว่างสองประเทศ ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นได้แจ้งว่าการประมูลนำเข้าข้าวภายใต้ปีงบประมาณ 2559 จะสิ้นสุดในเดือน มี.ค.60 และจะเปิดการประมูลการนำเข้าข้าวในปีงบประมาณ 2560 (เม.ย.60-มี.ค.61) ต่อไป

โดยการประมูลนำเข้าข้าวที่ผ่านมาไม่พบปัญหาคุณภาพข้าวที่นำเข้าจากประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเนื่องจากเป็นที่ทราบกันว่าผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยทางอาหารเป็นอย่างมาก และได้ขอบคุณฝ่ายไทยที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดส่งตัวอย่างข้าวเพื่อใช้ตรวจสอบภายใต้โครงการตรวจสอบ

สารพิษจากเชื้อราและสารหนูในข้าวนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งผลการตรวจสอบข้าวนำเข้าจากไทยก็ไม่พบสารตกค้างเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด

ขณะที่ฝ่ายไทยได้ขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นที่นำเข้าข้าวไทยมาโดยตลอด และให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานข้าวของไทย นอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้ใช้โอกาสดังกล่าวประชาสัมพันธ์มาตรฐานข้าวไทยฉบับใหม่ปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าข้าวในปัจจุบันให้มีความหลากหลายเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้ากับประเทศคู่แข่ง และมั่นใจว่ามาตรฐานข้าวไทยฉบับใหม่จะสามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงกับผู้บริโภคทั่วโลกในวงกว้าง

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ตลาดข้าวญี่ปุ่นถือเป็นตลาดข้าวคุณภาพดีที่สำคัญของไทยในภูมิภาคเอเชีย โดยนำเข้าข้าวขาว 100% และข้าวเหนียวจากไทยเป็นหลักเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งนี้ ฝ่ายญี่ปุ่นได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับข้าวคุณลักษณะพิเศษของไทย โดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งมีคุณสมบัติตรงต่อร่างกายเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่รักและสนใจในสุขภาพ โดยปัจจุบันไทยพยายามส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข้าวดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ซึ่งญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการบริโภคข้าว และพยายามเน้นการส่งเสริมข้าวที่มีคุณสมบัติเช่นกันเดียวกัน นอกจากนี้ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Foodex Japan 2017 จะเป็นช่องทางสำคัญในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยชนิดต่างๆ รวมทั้งข้าวคุณลักษณะพิเศษให้เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นมากขึ้นด้วย

ปัจจุบันราคาข้าวไทยอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ดีใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่งที่สำคัญ เช่น เวียดนาม อินเดีย แต่ไทยมีคุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่าคู่แข่ง ตลอดจนมีการส่งมอบที่ตรงต่อเวลา ซึ่งเป็นจุดแข็งที่สำคัญของข้าวไทย ซึ่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเชื่อมั่นว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนนำเข้าข้าวไทยอย่างต่อเนื่องและเพิ่มปริมาณนำเข้ามากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาการค้าระหว่างสองประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น และหวังว่าความสัมพันธ์เช่นนี้จะยังดำเนินต่อไปเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

ทั้งนี้ จากสถิติการส่งออกข้าวไทยไปญี่ปุ่นพบว่ามีปริมาณเฉลี่ยปีละกว่า 3 แสนตัน โดยในปี 2559 ญี่ปุ่นนำเข้าข้าวจากไทย 325,436 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีปริมาณส่งออก 282,613 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.15 สำหรับปี 2560 (เดือนมกราคม) ญี่ปุ่นนำเข้าข้าวจากไทยปริมาณ 45,728 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีปริมาณนำเข้า 33,178 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.83

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กรมชลประทานปล่อยน้ำทำนาปรัง ชี้ลุ่มเจ้าพระยาปลูกข้าวเกินอ้อย

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ถึงแผนบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานเพื่อรับมือกับการปลูกข้าวนาปรังรอบ 2 เกินกว่าแผนที่กำหนดไว้ว่า ข้าวนาปรังหรือข้าวที่ปลูกรอบ 2 ของปีการผลิตนี้ขณะนี้ปลูกไปประมาณ 7.46 ล้านไร่ แผนที่กำหนดไว้ 4 ล้านไร่ เกินกว่าแผน 3.4 ล้านไร่ ในจำนวนที่เกิน 3.4 ล้านไร่อยู่ในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา 2.7 ล้านไร่ อีกประมาณ 7 แสนไร่อยู่นอกเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาใช้น้ำเกินกว่าแผน 450 ล้าน ลบ.ม. จากวันนี้ไปจนถึงวันที่ 1 พ.ค. 2560 กรมยังต้องปล่อยน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ไม้ผล เพื่อระบบนิเวศ เช่น ไล่น้ำเค็ม จะต้องมิน้ำสำรองใน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงต้นฤดูฝนเดือน พ.ค.-ก.ค. 2560 อย่างน้อย 3,754 ล้าน ลบ.ม. โดยสำรองไว้ 2,000 ล้าน ลบ.ม.ในการเตรียมการเกษตรช่วงต้นฤดูฝน อีก 1,754 ล้าน ลบ.ม.เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อรักษาระบบนิเวศ

วันที่ 1 พ.ค.นี้ การกักเก็บน้ำใน 4 เขื่อนใหญ่คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต้องมีน้ำใช้การได้จริงอย่างต่ำ 3,754 ล้าน ลบ.ม. การใช้น้ำในปัจจุบัน ต้องมาไล่ดูแต่ละกิจกรรม การกินการใช้ไม่เกินแผน ระบบนิเวศควบคุมตามแผนได้หมด แต่ส่วนที่เกินแผนคือ เรื่องเกษตร พื้นที่ที่ปลูกข้าวรอบ 2 หากพื้นที่ใดปลูกแล้ว เก็บเกี่ยวแล้ว ขอให้หยุดปลูกรอบ 3 ซึ่ง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งการเรื่องการปลูกข้าวรอบ 3 ต้องเป็นศูนย์ จะได้มีน้ำเอามาหมุนเวียนช่วยในพื้นที่ที่ปลูกเกินแผนสักส่วนหนึ่ง ตอนนี้รถประชาสัมพันธ์ของกรมวังทั่วทุ่งนา ติดป้ายทั้งจังหวัด ด้านความมั่นคง ทางมหาดไทยก็ช่วย น่าจะได้ผลส่วนหนึ่ง

"ปลูกข้าวรอบ 3 เราไม่ให้น้ำแน่นอน ไม่ว่าพื้นที่ไหน ยืนยันแล้วว่าไม่ได้ เพราะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการท่านไปชยันนาบอกว่า รอบ 3 ต้องเป็นซีโร่ เรื่องนี้เราต้องเข้มข้น เราบอกทุกวันนะ เพราะเป็นนโยบายที่ชัดเจน เพราะนอกจากขอให้หยุด ขอให้กลับมามองว่าทางรัฐบาลเตรียมการไว้ดีขนาดไหน ฤดูแล้งก็มีมาตรการเข้าไปช่วยเหลือ เยอะแยะเต็มไปหมด โดยเฉพาะ 6 มาตรการ 29+1 โครงการที่ ครม.อนุมัติ เห็นชอบไปแล้วตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมาเราต้องมองย้อนกลับไปดูด้วย ไม่ใช่ขอให้หยุดปลูกอย่างเดียวเรามีทั้งการจ้างแรงงาน การปรับเปลี่ยนเพาะปลูกไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยซึ่งหลายพื้นที่ก็เห็นผล เช่น ปลูกถั่ว ปลูกหญ้า"

สาเหตุที่ปลูกเกินแผนไปนั้น รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า พื้นที่นาทั้งหมดเป็นนาเช่ามากกว่า 80% ซึ่งการเช่ามี 2 ลักษณะ คือ เช่าทั้งปี พอเช่าทั้งปีก็ต้องทำให้ได้มากที่สุด ต้องตัดดวงผลประโยชน์จากพื้นที่ที่ได้เช่าไป 2.เช่าเป็นครอบครัว เป็นฤดู เพราะฉะนั้นผลตอบแทนการเช่าอาจจะเงิน อาจจะเงินผลผลิต หากการเช่าเป็นผลผลิต ถ้าหยุดปลูก ผู้ให้เช่าก็เสียผลประโยชน์ ที่สำคัญคือพื้นที่ภาคกลางปลูกข้าวกันมาช้านาน พอจะต้องมาปรับเปลี่ยนก็ไม่อยากจะทำ จึงเป็นการเกษตรแบบผู้อาวุโส แต่หากมองถึงเกษตรกรยุคใหม่หนุ่มสาวเขาสามารถทำได้ อย่างเกษตรกรอินทรีย์ ออร์แกนิก เขาปรับตัว และสิ่งหนึ่งที่เขาเล่าคือได้ขอพ่อแม่ทำเกษตรอื่น ๆ แต่ไม่ไหวทำต้องการให้ปลูกข้าวเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นปัญหาเช่า และพฤติกรรมการเพาะปลูก

ส่วนแนวโน้มฤดูฝนถัดไป ในช่วงนี้ให้เตรียมการปลูกข้าวพื้นที่ลุ่มต่ำก่อน เช่น อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ประมาณ 2.4 แสนไร่ ต้องเลื่อนมาทำนาปีเร็วขึ้น 1 เดือนคือ ต้นเดือน เม.ย.นี้ ช่วงเก็บเกี่ยวน้ำจะได้ไม่ท่วม ให้น้ำที่กรมสำรองไว้ส่วนหนึ่ง พอเดือน พ.ค.ก็มาใช้น้ำ 2,000 ล้าน ลบ.ม.พร้อมกันพื้นที่อื่น ซึ่งจะไม่ตรงกันเสียทีเดียว อาจเป็นสปีดแรกหรือสปีดที่ที่สองของเดือน พ.ค.นี้

รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวต่อว่า ฤดูฝนปีนี้ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ที่ดูแลเรื่องน้ำ ก็ได้กำชับในที่ประชุมซึ่งได้ข้อสรุปว่า ช่วงฤดูฝนปีนี้จะมาเร็วขึ้นและจะมากกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ ฝนจะตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม พอถึงเดือนกันยายน ตุลาคม ฝนจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ย เนื่องจากมีเอลนีโญอ่อน ๆ ช่วงปลายปี แต่ปีที่แล้วปลายฤดูฝนตกหนัก ทำให้ปีที่แล้วภาคใต้น้ำท่วม แต่ช่วงนี้ระหว่างเดือน มี.ค.นี้ก็จะเริ่มมีฝนฟ้าคะนอง เริ่มเก็บน้ำได้ ส่วนเกณฑ์กักเก็บน้ำช่วงฤดูฝนปีนี้ ฝนยังตกอยู่ในค่าเฉลี่ย ฝนมาเร็ว แต่ปลายปีนี้ฝนน้อยลง คาดว่าวันที่ 1 พ.ย.นี้ 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยาจะมีน้ำใช้การได้จริง 9,700-11,000 ล้าน ลบ.ม.ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ณ วันที่ 1 พ.ย. 2559 มีน้ำ 9,704 ล้าน ลบ.ม.แต่ก็ระบายออกไปพอสมควรช่วงปลายฤดู เพราะมีฝนมาก

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

=====

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัว ท่ามกลางภาวะที่อุปทานข้าวในตลาดที่ลดลง โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 355-360 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบีเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่วงการค้าคาดว่าภาวะการค้าข้าวจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวฤดูหนาว-ใบไม้ผลิ (the Winter-Spring) ที่จะมีอุปทานข้าวในตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้ราคาข้าวเวียดนามอ่อนตัวลง และสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้

สมาคมอาหารของเวียดนาม รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2560 มีจำนวน 341,398 ตัน มูลค่า 143.737 ล้านดอลลาร์ (FOB) โดยปริมาณลดลง 22.3% และมูลค่าลดลง 19.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่ส่งออกได้ 439,449 ตัน มูลค่า 178.006 ล้านดอลลาร์ (FOB) แต่เมื่อเทียบกับมกราคม 2560 ที่มีการส่งออกจำนวน 332,487 ตัน มูลค่า 142.141 ล้านดอลลาร์ (FOB) ปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 2.7% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 1.1%

ทั้งนี้ในช่วง 2 เดือนแรก (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560) มีการส่งออกข้าวจำนวน 673,624 ตัน มูลค่า 285.704 ล้านดอลลาร์ (FOB) โดยปริมาณลดลง 21.3% และมูลค่าลดลง 17.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่ส่งออกได้ 856,219 ตัน มูลค่า 347.834 ล้านดอลลาร์ (FOB)

ในปี 2017 นี้เวียดนามตั้งเป้าส่งออกข้าวไว้ที่ 5 ล้านตัน มูลค่า 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ที่มา *Oryza.com*

เมียนมาร์

ทางการรายงานว่ ในปีงบประมาณปัจจุบัน (1 เมษายน 2016- 31 มีนาคม 2017) ณ วันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา เมียนมาร์ส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 1.5 ล้านตันเพิ่มขึ้นประมาณ 5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ทางด้านกระทรวงพาณิชย์ (the Ministry of Commerce) เตรียมที่จะทำสัญญาเพื่อส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนจำนวน 100,000 ตัน โดยเป็นการส่งทางเรือบรรทุกสินค้าไปยังประเทศจีน

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) พยากรณ์ว่า ผลผลิตข้าวเปลือกในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ (มกราคม-มีนาคม) คาดว่าจะมีประมาณ 4.44 ล้านตัน ต่ำกว่าที่เคยพยากรณ์ไว้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่คาดว่าจะมีประมาณ 4.53 ล้านตัน แต่ยังคงสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีประมาณ 3.93 ล้านตัน ขณะที่พื้นที่เก็บเกี่ยวคาดว่าจะมีประมาณ 7.19 ล้านไร่ และผลผลิตต่อพื้นที่คาดว่าจะมีประมาณ 616 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งการที่ผลผลิตข้าวเปลือกกลดลงนั้น สาเหตุใหญ่คือผลผลิตต่อพื้นที่ลดลงเพราะผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหายจากโรคระบาดในบางพื้นที่

ที่มา *Oryza.com*

อินโดนีเซีย

นาย Andi Amran Sulaiman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรย้ำว่ารัฐบาลจะซื้อข้าวเปลือกทั้งหมดที่ผลิตโดยเกษตรกรจากทั่วประเทศ เพื่อรับประกันว่าเกษตรกรจะได้รับราคาข้าวเปลือกไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำ (HPP) ที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 3,700 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 280 เหรียญสหรัฐต่อตัน ที่ความชื้น 25-30% ตามกฎ

ระเบียบกระทรวงเกษตร ฉบับที่ 3/2017 ว่าด้วยแนวทางการจัดซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบ Presidential Regulation No. 20/2017 ว่าด้วยข้อกำหนดในการซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรหากเกษตรกรไม่สามารถขายข้าวเปลือกให้กับพ่อค้า รัฐบาลจะรับซื้อทั้งหมดผ่านการดำเนินงานของหน่วยงาน Bulog โดยไม่มีการต่อรองราคา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปั่นราคาข้าวจากนักเก็งกำไร และให้เกษตรกรได้รับราคาที่ดีที่สุดในเหตุการณ์เกี่ยวกับ

บริษัท PT Pupuk Indonesia บริษัทรัฐวิสาหกิจปุ๋ยของอินโดนีเซียวางแผนพัฒนาศูนย์กลางข้าวเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของข้าวในเมือง Indramayu ในเขตชวาตะวันตก

นาย Aas Asikin ประธานบริษัท PT Pupuk Indonesia กล่าวว่าเมือง Indramayu เป็นหนึ่งในพื้นที่ผลิตข้าวหลักของอินโดนีเซีย เป็นพื้นที่เหมาะสมในการพัฒนาศูนย์กลางข้าว ซึ่งศูนย์กลางข้าวจะประกอบด้วยสามส่วนหลักๆ ได้แก่ คลังสินค้าเกษตร ศูนย์เพาะปลูกข้าว และโรงสีข้าว โดยคลังสินค้าเกษตรจะใช้สำหรับจัดเก็บข้าว ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ และยากำจัดศัตรูพืช ศูนย์เพาะปลูกข้าวจะช่วยแนะนำเทคนิคและช่วยกระจายปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ และยากำจัดศัตรูพืชให้เกษตรกรเพื่อยกระดับผลผลิตการผลิต ในส่วนของโรงสีข้าวจะเข้ามาบริหารจัดการผลผลิตข้าวของเกษตรกรและยกระดับคุณภาพข้าวด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ข้าวเปลือกกลายเป็นข้าวที่มีคุณภาพสูงหรือระดับพรีเมียมซึ่งในช่วงแรกโรงสีข้าวจะมีกำลังการผลิตข้าวชั่วโมงละ 4 ตันและจะเพิ่มขึ้นเป็นชั่วโมงละ 12 ตัน

ทั้งนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียให้ความสำคัญต่อผลผลิตข้าวในประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดการพึ่งพาการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ โดยการสนับสนุนภาคการผลิต ได้แก่ ความรู้ เทคโนโลยี ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ และยากำจัดศัตรูพืช ภาคการค้าและการหลังการเก็บเกี่ยว ได้แก่ โรงสีข้าว และคลังเก็บข้าว รวมถึงการประกาศรับซื้อข้าวตามราคาที่กำหนดเพื่อสร้างความมั่นใจให้ชาวนาเพิ่มปริมาณการผลิตและยกระดับคุณภาพข้าวเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ โดยมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการ

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 52,100 ตัน เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับปริมาณ 51,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 34,200 ตัน เพิ่มขึ้น 9.9% เมื่อเทียบกับ 31,100 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวขาว 1,200 ตัน ข้าวหอม 30,800 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 2,200 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 65.6% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 9.1% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 60.1%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 10,600 ตัน ลดลง 24.3% เมื่อเทียบกับ 14,300 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวหอม 9,700 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 900 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 20.3%) จีนประมาณ 1,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.5%) ออสเตรเลียประมาณ 1,300 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) กัมพูชาประมาณ 1,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.1%) และประเทศอื่นๆ รวม 800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.5%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ มีปริมาณ 1,979 ตัน ลดลง 12.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,272 ตัน ในปี 2559 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 1,731 ตัน สหรัฐฯจำนวน 142

ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 รวม 12,400 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 13,400 ตัน

ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 314,600 ตัน ลดลง 0.06% เมื่อเทียบกับปริมาณ 314,800 ตัน ในปี 2558 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 187,500 ตัน เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับ 174,600 ตัน ในปี 2558 (ประกอบด้วยข้าวขาว 7,500 ตัน ข้าวหอม 165,700 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 14,300 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 59.6% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 55.5%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 86,700 ตัน ลดลง 14.5% เมื่อเทียบกับ 101,400 ตัน ในปี 2558 (ประกอบด้วยข้าวหอม 76,300 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 10,400 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 27.6%) จีนประมาณ 19,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.0%) ออสเตรเลียประมาณ 8,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) กัมพูชาประมาณ 4,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.6%) และประเทศอื่นๆ รวม 6,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.9%)

ที่มา Trade and Industry Department

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงเนื่องจากคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมีน้อยลง โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 372-377 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 375-380 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ค่าเงินรูปีที่แข็งค่าขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ส่งออกที่ลดลง โดยในช่วงนี้ ข้าวอินเดียไม่สามารถแข่งขันกับข้าวไทยที่มีราคาถูกลงได้ โดยผู้ซื้อจากแอฟริกาได้หันไปซื้อข้าวจากไทยและเวียดนามแทน

ด้านราคาข้าวเปลือกในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงเพราะหน่วยงานรัฐบาลกำลังเร่งซื้อข้าวตามโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาล ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกในขณะนี้สูงกว่าราคารับซื้อขั้นต่ำ (the minimum purchase price) ที่รัฐบาลกำหนดไว้ และยังทำให้ผู้ส่งออกไม่สามารถที่จะลดราคาข้าวส่งออกเพื่อแข่งขันกับประเทศคู่แข่งอื่นๆได้

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 มีจำนวนประมาณ 31.44 ล้านตัน (รวมข้าวสารที่คำนวณมาจากข้าวเปลือกประมาณ 16.464 ล้านตัน) เพิ่มขึ้น 19.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 26.3 ล้านตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 29.23 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสต็อกปัจจุบันมีมากกว่า สต็อกขั้นต่ำ (Food grains Stocking Norms) อยู่ประมาณ 313% (ซึ่งกำหนดไว้ ณ วันที่ 1 มกราคม จะต้องมียอดสต็อกข้าวจำนวน 7.61 ล้านตัน)

ที่มา Oryza.com

อิหร่าน

รายงานความคืบหน้ากรณีที่หน่วยงาน GTC (Government Trading Corporation) ของอิหร่าน ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวจากประเทศไทยและอาร์เจนตินารวม 60,000 ตัน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม และจะประกาศผลในวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา โดยกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 15 พฤษภาคมคนี้ ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้นอิหร่านกำหนดจะซื้อข้าวหอมมะลิ 100% จากไทยจำนวน 30,000 ตันนั้น

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า หน่วยงาน GTC ได้ตกลงซื้อข้าวหอมมะลิชั้น 1 (Hom Mali grade A) จากไทยจำนวน 40,000 ตัน ในราคา 600 ยูโรต่อตัน (ประมาณ 645.54 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ซึ่งวงการค้าระบุว่าการที่อิหร่านกลับมาซื้อข้าวโดยผ่านระบบการประมูลในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงว่าอิหร่านจะกลับเข้าสู่ภาวะ

การค้าแบบปกติอีกครั้งหลังจากที่ถูกประเทศตะวันตกแซงชั้นทำให้ไม่สามารถทำการค้าในระบบปกติได้เป็นเวลานานหลายปี

ส่วนการประมูลซื้อข้าวบาสมати 1121 จำนวนอย่างน้อย 10,000 ตัน จากประเทศอินเดีย โดยกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 15 พฤษภาคมนั้น ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าว่าอิหร่านจะตกลงซื้อหรือไม่
ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-14 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 614,4140 ตัน ลดลงประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 658,346 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 47,527 ตัน ลดลงประมาณ 7.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 51,553 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 566,613 ตัน ลดลงประมาณ 6.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 606,793 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 23,292 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 121,691 ตัน ฝรั่งเศส 107,273 ตัน เนเธอร์แลนด์ 83,844 ตัน เยอรมนี 48,980 ตัน โปแลนด์ 45,328 ตัน อิตาลี 40,404 ตัน โปรตุเกส 36,000 ตัน เบลเยียม 29,340 ตัน สเปน 22,618 ตัน สาธารณรัฐเชค 18,252 ตัน สวีเดน 15,994 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2015/16 (กันยายน 2558-สิงหาคม 2559) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าว 1,251,403 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,187,042 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 (เป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica 100,858 ตัน ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 และข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,150,545 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,078,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15)

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-14 มีนาคม 2560 มีการส่งออก 133,656 ตัน เพิ่มขึ้น 16.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 119,116 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 115,147 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 99,173 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 23,509 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 17.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 19,943 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 6,267 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่ง ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-14 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 59,746 ตัน กรีซ 24,062 ตัน สเปน 17,209 ตัน โปรตุเกส 15,533 ตัน บัลแกเรีย 11,503 ตัน สหราชอาณาจักร 3,058 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน 2558-31 สิงหาคม 2559) สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 236,553 ตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,820 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica 199,799 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 195,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,315 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15

ที่มา *Oryza.com*

บราซิล

บริษัทธัญพืชแห่งชาติ (Brazil's National Grains Supply Company; Conab) รายงานว่า ผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2016/17 คาดว่าจะมีประมาณ 11.97 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับจำนวน 10.6 ล้านตัน ในปีการผลิต 2015/16 ที่ผ่านมา

ด้านสถาบัน Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) ได้ให้ข้อมูลเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรของบราซิลว่ามีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจากผลการประเมินล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยผลผลิตธัญพืช ผัก พืชน้ำมัน คาดว่าจะมีผลผลิตรวมกันสูงถึง 224.2 ล้านตัน โดย 93% ของผลผลิตทั้งหมดประกอบด้วยถั่วเหลือง ข้าวโพด และข้าว

โดยคาดว่าผลผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้น 11.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลจากพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่เพิ่มขึ้น 2% และสภาวะอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก โดยในปี 2560 บราซิลจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 11.7 ล้านตัน สำหรับข้าวโพดคาดว่าจะมีผลผลิต 88.4 ล้านตัน ขยายตัวถึง 39.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเพิ่มขึ้น 11.1%

ทั้งนี้ IBGE มีการสำรวจผลผลิตสินค้าเกษตรทั้งสิ้น 26 ชนิดสินค้าเกษตร โดย 16 ชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้น เช่น เมล็ดละหุ่ง โกโก้ หัวหอม ฝ้าย และ 10 ชนิดมีผลผลิตลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เช่น อ้อย ข้าวบาร์เลย์ มันสำปะหลัง และข้าวสาลี โดยผลผลิตทางการเกษตรของบราซิลประมาณ 42.4% อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงกลางของประเทศ (Midwest), อยู่ในภาคใต้ (South) 36.4%, อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast) 9.6% อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8% และอยู่ในภาคเหนือ 3.6% ซึ่งเมื่อจำแนกผลผลิตทางการเกษตรตามรัฐที่ผลิต จะพบว่ารัฐ Mato Grosso มีผลผลิตทางการเกษตร 24.3% รัฐ Paraná 18.7% และรัฐ Rio Grande do Sul 14.8%
ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

เม็กซิโก

รัฐบาลเม็กซิโกตัดสินใจเปิดโควตานำเข้าข้าว 5 ชนิด รวมปริมาณกว่า 150,000 ตัน (ประมาณ 13% ของการบริโภคในประเทศในปี 2559) จากหลายประเทศ ได้แก่ ไทย อาร์เจนตินา อินเดีย อิตาลี อูรุกวัย เวียดนามและสหรัฐอเมริกา เพื่อลดราคาข้าวและสอดคล้องกับความต้องการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น โดยจำกัดโควตาให้ผู้ประกอบการนำเข้าได้ไม่เกินรายละ 10,000 ตัน ซึ่งหลายประเทศได้ขานรับและเตรียมพร้อมในการส่งออกข้าวไปยังเม็กซิโกอย่างรวดเร็ว เช่น เวียดนาม ที่หวังจะเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวไปยังทั่วโลก หลังจากก่อนหน้านี้ยอดส่งออกลดลงในหลายประเทศรวมทั้งเม็กซิโก ที่อัตราภาษีนำเข้าข้าวเดิมสูงถึง 20%

สำหรับประเทศไทยมีแผนจะส่งออกข้าวขาวเมล็ดยาว (long-grain white rice) ประมาณ 10,000 ตัน ตามโควตานำเข้าที่ได้รับ ซึ่งข้าวที่นำเข้าภายในโควตาดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นภาษี ในขณะที่การนำเข้านอกโควตาจะจัดเก็บภาษีที่อัตรา 20% โดยโควตานำเข้าปลอดภาษีดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม-31 ธันวาคม 2560

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการผลิต 2017/18 (ตุลาคม-กันยายน) คาดว่าเม็กซิโกจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 290,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีการผลิตปัจจุบัน (2016/17) ที่คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 199,000 ตันข้าวสาร เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการอุดหนุนการขยายพื้นที่เพาะปลูก และสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว ขณะที่การบริโภคข้าวคาดว่าในปีการผลิต 2017/18 จะมีความต้องการบริโภคประมาณ 905,000 ตัน

เพิ่มขึ้นจากปีการผลิตปัจจุบัน (2016/17) ที่มีความต้องการบริโภคประมาณ 890,000 ตัน โดยอัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.4 กิโลกรัมต่อคนต่อปี

ในปีการผลิต 2017/18 คาดว่าเม็กซิโกจะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 755,000 ตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า โดยภาคเอกชนระบุว่า แนวโน้มการนำเข้าข้าวเมล็ดยาวค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ ซึ่งข้าวจากสหรัฐอเมริกาครองส่วนแบ่งตลาดประมาณ 80% ขณะที่ข้าวจากภูมิภาคเอเชียซึ่งแม้จะมีราคาถูกกว่า แต่มีอุปสรรคเรื่องการขนส่งที่ต้องใช้เวลานานประมาณ 45 วัน และยังมีความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธการรับมอบสินค้าอันเนื่องมาจากปัญหาด้านสุขอนามัยพืชเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต ประกอบกับผู้บริโภคเริ่มที่จะไม่นิยมบริโภคข้าวจากเอเชียที่มีลักษณะทางกายภาพที่ต่างออกไป เช่น ลักษณะของแป้ง รูปร่างลักษณะของเมล็ดข้าว รสชาติ และกลิ่น เป็นต้น
ที่มา *Oryza.com*

อาร์เจนติน่า

กระทรวงการค้า รายงานว่า ในปี 2016 ที่ผ่านมา อาร์เจนติน่าส่งออกข้าวประมาณ 538,071 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 75% เมื่อเทียบกับจำนวน 308,109 ตัน ในปี 2015
ที่มา *Oryza.com*

